

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

VŨ OANH

YÊU CẦU CỦA TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ MỚI

Trải qua quá trình phát triển và rèn luyện lâu dài trong đấu tranh cách mạng, đội ngũ đảng viên của ta hiện nay đã trưởng thành mạnh mẽ, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo của giai cấp và dân tộc. Trình độ tư tưởng, chính trị và năng lực lãnh đạo của đảng viên ngày một nâng cao, đội ngũ đảng viên phát triển to lớn (hiện nay gồm 76 vạn người, chiếm 3,7% số dân miền Bắc).

Tuy nhiên, yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới đòi hỏi chúng ta phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên ta, nhằm phát huy đầy đủ vai trò tiên phong, lãnh đạo của đảng viên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Trước hết, phải tập trung mọi cố gắng ra sức phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Đó là vì yêu cầu của nhiệm vụ mới, đồng thời cũng phù hợp với thực tế đội ngũ đảng viên ta.

Chúng ta đang tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đồng thời tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Để chiến thắng Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, ngoan cố, có tiềm lực chiến tranh lớn, và để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới, có chiến tranh, toàn dân ta, trước hết là đảng viên ta, phải có nhiệt tình và quyết tâm rất cao, đồng thời phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật, chiến thuật tác chiến và nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân, hiểu biết về kỹ thuật sản xuất và quản lý kinh tế. Số đông đảng viên hiện nay chưa phải đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này. Trong cao trào sản xuất và chiến đấu, đông đảo quần chúng đang hăng hái thi đua lao động và giết giặc cứu nước. Rất nhiều

người đã đã trưởng thành mau chóng. Trong đó, một số người đã trở thành lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Với điều kiện ấy, nếu đảng viên ta không nâng cao tư tưởng và năng lực lãnh đạo của mình thì không thể bảo đảm được vai trò tiên phong và gương mẫu. Yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên thật sự đang trở thành một vấn đề cấp bách.

Nâng cao chất lượng đảng viên bao gồm nhiều mặt như: nâng cao nhiệt tình và phẩm chất, đạo đức cách mạng, làm cho đảng viên có tình cảm cách mạng cao và ý chí quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nâng cao ý thức kỷ luật chặt chẽ, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng; nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ và những hiểu biết cần thiết về lãnh đạo chiến tranh và tác chiến chống chiến tranh phá hoại..v.v.

Nói nâng cao chất lượng đảng viên tức là phải tăng cường việc giáo dục, rèn luyện toàn thể cán bộ, đảng viên hiện có. Đồng thời, cũng phải nâng cao yêu cầu về chất lượng đối với đảng viên mới sẽ tiếp tục vào đảng. Như vậy là việc mở rộng đội ngũ đảng viên thiết thực góp phần làm tăng thêm chất lượng và sức chiến đấu của đội ngũ của Đảng.

Việc nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới là hai mặt khăng khít với nhau. Có củng cố tổ chức đảng vững chắc thì mới phát triển đảng viên được tốt. Ngược lại, kết nạp thêm nhiều đảng viên mới có chất lượng cao là thiết thực góp phần củng cố tổ chức của Đảng.

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đảng viên, chúng ta phải đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Đây là một công tác thường xuyên, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng và từ Hội nghị tổ chức toàn quốc lần thứ năm, do quán triệt hơn về yêu cầu, phương

châm và phương hướng phát triển đảng viên, việc kết nạp đảng viên mới đã có nhiều tiến bộ và đạt kết quả khá.

Trong 5 năm qua, chúng ta đã kết nạp thêm hơn 30 vạn đảng viên mới. Hầu hết đảng viên mới là những người sản xuất, chiến đấu và công tác tốt, lịch sử chính trị rõ ràng và được quần chúng tín nhiệm. Nhờ đó, cơ sở của Đảng được mở rộng hơn trước. Nhiều chi bộ, tổ đảng được thành lập ăn khớp với đơn vị sản xuất, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên, chưa đáp ứng kịp yêu cầu của tình hình mới; cơ sở của Đảng còn có những nhược điểm đáng chú ý:

Hiện nay tỷ lệ đảng viên so với số dân toàn miền Bắc nói chung đã khá. Song đáng chú ý là việc phân bố lực lượng đảng viên chưa đều. Ở nông thôn, đảng viên mới chiếm trên 2% số dân, nếu so với người lao động thì mới chiếm khoảng 5%. Nói riêng một số nơi thì những tỷ lệ này còn thấp hơn nữa. Đến nay, còn gần nửa số hợp tác xã chưa có chi bộ; trên 56% số đội sản xuất chưa có tổ đảng, trong đó có trên 14% số đội chưa có đảng viên. Trong khu vực công nghiệp, số đảng viên mới chiếm gần 20% so với tổng số công nhân, viên chức; hơn 57% số tổ, đội lao động chưa có tổ đảng, trong đó có trên 11.000 đội chưa có đảng viên.

Những nơi tỷ lệ đảng viên tương đối cao thì một số khá đông lại là đảng viên đứng tuổi hoặc già yếu, lực lượng trẻ ít. Những nơi đảng viên mới nhiều còn có những nhược điểm là số đồng chí này về mặt hiểu biết về Đảng, các nguyên tắc, thủ tục về tổ chức, cũng như kinh nghiệm xây dựng Đảng nói chung yếu. Những nhược điểm trên đã ảnh hưởng không tốt đến việc lãnh đạo sản xuất, chiến đấu và chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, việc phát triển đảng viên càng trở thành một yêu cầu cần thiết. Hiện nay, do yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều đảng viên ở nông thôn và nhà máy được điều

động vào bộ đội và các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước, bổ sung cho ngành giao thông vận tải v.v.... Do đó, số lượng đảng viên ở các nhà máy và các hợp tác xã giảm sút rõ rệt. Số đảng viên được điều động đi thường là những đảng viên trẻ tuổi, có sức khỏe, tinh thần hăng hái. Vì vậy, ở một số cơ sở đảng, chẳng những là số lượng đảng viên mỏng bớt, mà chất lượng cũng giảm một phần. Trong khi đó, nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu ở cơ sở lại nặng nề, khẩn trương, đòi hỏi phải có một đội ngũ đảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Đáng chú ý là ở một số vùng có vị trí xung yếu trong thời kỳ chiến tranh, như vùng biên giới, rẻo cao, ven biển, hòn đảo, những nơi có nhiều đồng bào theo đạo Thiên chúa, đến nay cơ sở đảng vẫn còn quá mỏng và yếu; nhiều thôn; hợp tác xã, đội sản xuất vẫn chưa có đảng viên. Việc phát triển đảng viên, xây dựng cơ sở đảng ở những vùng này trong thời bình đã là cần thiết, thì nay trong thời chiến lại càng có ý nghĩa cấp bách, phải được các cấp ủy quan tâm đầy đủ.

Trong điều kiện chiến tranh, một số tổ chức được phát triển hoặc mới thành lập ra: các lực lượng vũ trang và nửa vũ trang phát triển mạnh; các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước được thành lập; các đơn vị giao thông vận tải được củng cố và mở rộng; các cơ sở công nghiệp địa phương và hợp tác xã thủ công được phát triển v.v... Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong những tổ chức đó, việc phát triển đảng viên cũng đặt ra cấp bách.

Yêu cầu phát triển đảng viên trong tình hình mới tuy rất lớn, song chúng ta có đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện được tốt. Thuận lợi thứ nhất là chúng ta có một phong trào quần chúng thi đua sản xuất và chiến đấu đang dâng lên mạnh mẽ. Trong chiến tranh gian khổ, quần chúng được giáo dục và rèn luyện sâu sắc; ngay trong số quần chúng trung bình và chậm tiến, nhiều người được thức tỉnh mạnh mẽ, nâng cao mau chóng giác ngộ về tư tưởng và chính trị. Từ trong các phong trào "ba sẵn sàng",

"ba đảm đang", "ba quyết tâm", "chiến sĩ hai giỏi", v.v... nhiều lực lượng mới và phần tử ưu tú đang nảy nở và được thử thách. Các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn thanh niên lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, ngày càng lớn mạnh, phát huy tác dụng giáo dục, đoàn kết quần chúng chung quanh Đảng. Công tác phát triển đảng viên trong mấy năm qua đã tích lũy được một số kinh nghiệm tốt. Nhiều cấp ủy đã chú ý kiểm tra, đôn đốc, đưa công tác này đi vào nền nếp.

Hiện nay còn một số đồng chí cho rằng: trong lúc bận rộn sản xuất và chiến đấu, những thanh niên hăng hái, khỏe mạnh thoát ly địa phương ngày càng nhiều.v.v... thì khó có thể làm tốt công tác phát triển đảng viên được. Những đồng chí đó quá nhấn mạnh vào khó khăn, không thấy hết những thuận lợi căn bản, những nhân tố mới trong phong trào quần chúng. Đó là biểu hiện của tư tưởng ngại khó, thiếu quyết tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Trong tình hình mới, chúng ta có những khó khăn mới, như khó khăn về việc đi lại để xem xét về người được giới thiệu vào Đảng... Những khó khăn đó là phụ, thuận lợi vẫn là căn bản. Vấn đề chủ yếu là các cấp ủy và ban tổ chức các cấp cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình hiện nay, để có sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo chặt chẽ.